

Số: 349 /TB-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận phiên họp Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ thông qua một số nội dung của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày 20 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp phiên họp Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ thông qua một số nội dung của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tham dự cuộc họp có: đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; Đại diện Lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, Đại học Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược Huế; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế.

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe và thảo luận về báo cáo tình hình phòng chống dịch Covid-19, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 7 tháng đầu năm 2020, dự thảo điều chỉnh Chương trình công tác của UBND tỉnh những tháng còn lại của năm 2020; đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế; triển khai các giải pháp để hỗ trợ và phục hồi sản xuất kinh doanh trong và sau dịch và các Tờ trình trình HĐND tỉnh. Sau khi nghe ý kiến của các địa phương và các thành viên dự họp, thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kết luận như sau:

I. Đánh giá chung: Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo số 52/BC-VPUB ngày 20/8/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về tình hình hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020, dự thảo điều chỉnh Chương trình công tác của UBND tỉnh những tháng còn lại của năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020. Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo, trình UBND tỉnh.

Qua đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội của tỉnh 8 tháng đầu năm 2020, dự báo kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng còn lại tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 giai đoạn 2 có những diễn biến phức tạp ở nước ta và các địa phương lân cận Thừa Thiên Huế. Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc phối hợp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là lực lượng y tế, công an, quân đội đã tạo nên thành công bước đầu ngăn chặn làn sóng thứ 2 của dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện nay Thừa Thiên Huế vẫn nằm giữa hai địa phương có dịch là Đà Nẵng và Quảng Trị nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn tỉnh là rất lớn, có thể xảy ra bất cứ lúc nào; do đó, công tác phòng, chống dịch vẫn phải tiếp tục được tăng cường, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục ra sức khắc phục những khó khăn dịch Covid-19; tập trung cao độ thực hiện chiến lược “mục tiêu kép”, một mặt vừa phòng chống dịch, mặt khác vẫn đảm bảo duy trì hoạt động kinh tế. Trong thời gian tới, yêu cầu các Sở, ban, ngành địa phương có liên quan tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về công tác phòng chống dịch: Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, không được chủ quan, lơ là, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh; trong đó ưu tiên kiểm soát chặt chẽ người từ thành phố Đà Nẵng, Quảng Trị và các vùng có dịch khác về hoặc đến Thừa Thiên Huế; thường xuyên cập nhật, nắm thông tin từ các văn bản thông báo của Bộ Y tế và trong nhân dân để kịp thời phát hiện các trường hợp đến và trở về Thừa Thiên Huế từ các tỉnh, thành phố có người mắc Covid-19; khẩn trương tổ chức theo dõi y tế, áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND tỉnh về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 30/01/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và các Chỉ thị, chương trình trọng điểm đã được UBND tỉnh ban hành từ đầu năm.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai; phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương triển khai tốt, đúng tiến độ các nội dung tại Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Khẩn trương hoàn chỉnh các Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế; Cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế”; Điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Tập trung chuẩn bị tốt nội dung các phiên họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tại Tỉnh ủy; điều chỉnh chương trình công tác các tháng còn lại năm 2020 của UBND tỉnh; chuẩn bị xây dựng chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh.

- Tiếp tục triển khai các Đề án của HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, 9, 10, kỳ họp thường kỳ lần thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII.

- Các Sở, ngành liên quan tích cực hoàn thành các nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề hằng tháng theo đúng quy định.

3. Các Sở, ngành, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành đúng hạn, đảm bảo chất lượng các nội dung các Đề án, Chương trình, Báo cáo theo Chương trình công tác của UBND tỉnh; giảm thiểu tối đa tỷ lệ nợ đọng, gia hạn thời gian thực hiện.

Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện bổ sung tỷ lệ hoàn thành Chương trình công tác của UBND tỉnh, tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, tỷ lệ xử lý hồ sơ một cửa mức độ 3, 4 vào nội dung đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, địa phương cấp tỉnh hằng năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 168/TB-UBND ngày 12/5/2020.

4. Tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2020 trước ngày 30/11/2020. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm. Thực hiện việc điều chuyển nguồn vốn đầu tư công cho công trình, dự án khác nếu chủ đầu tư không làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Kết quả giải ngân thanh toán vốn đầu tư công là một trong nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của bộ phận, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án; trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, Chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020.

5. Tăng cường chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng. Ưu tiên giải phóng, bàn giao mặt bằng cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc di dời 523 hộ dân sống tại khu vực Thượng Thành trong 2019 (đợt 1, giai đoạn 1 (2019 - 2021) và công tác chuẩn bị phục vụ di dời 2.500 hộ dân còn lại của đợt 2, đảm bảo tiến độ chi trả và di dời trước ngày 31/12/2020. Đẩy nhanh tiến độ

giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Tập trung mọi nỗ lực để thu hút đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách; hỗ trợ, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khởi công, thi công các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư: Sân golf Thiên An, Khu du lịch sinh thái Biển Hải Dương (Eco Park), BRG; Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc Bình (Tập đoàn Văn Phú); Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn...

6. Tiếp tục tăng cường quản lý thu, chi trong điều kiện khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phải đảm bảo thu ngân sách theo kế hoạch. Quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Chủ động nguồn kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ chi cấp bách, bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển và đảm bảo kinh phí phòng chống dịch Covid-19.

Tập trung rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn, khai thác các nguồn thu mới, các nguồn thu có khả năng thu vượt so với dự toán giao để bù đắp cho các khoản hụt thu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tích cực thực hiện quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương tập trung chỉ đạo sản xuất và thu hoạch vụ Hè - Thu 2020 nhằm giảm thiểu thiệt hại khu mùa mưa lũ đến; tiếp tục tập trung theo dõi sát tình hình dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm để có các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân hoàn thành các hạng mục năm 2020 trước mùa mưa bão; hoàn thành các thủ tục, hồ sơ, công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án. Tập trung chỉ đạo triển khai phương án vận hành, bảo đảm an toàn cho các đập, hồ chứa trong mùa mưa bão; theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động phương án phòng chống thiên tai, cảnh báo mưa lũ, sạt lở. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng, không để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020, quan tâm việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, kiểm soát chặt chẽ nguồn xả thải; triển khai thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Tích cực rà soát các dự án đã giao đất, cho thuê đất nhưng chưa triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ để tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất theo đúng quy định.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương và các các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

10. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm

năm 2020. Triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách tạo việc làm, giải quyết việc làm và đào tạo nghề, nhất là đối với lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, công tác người có công và công tác an sinh xã hội.

11. Tiếp tục duy trì phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh”, phong trào “nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” nhằm tạo sự chuyển biến lớn trong ý thức cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh quê hương “xanh - sạch – sáng”.

12. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công an tỉnh triển khai có hiệu quả kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trong thời điểm phòng, chống dịch hiện nay, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, nhất là Đại hội Đảng các cấp; an ninh tôn giáo, đối tượng khiếu kiện liên quan dịch bệnh Covid-19. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

II. Về các Tờ trình trình Hội đồng nhân dân tỉnh

UBND tỉnh thống nhất dự thảo các Tờ trình do các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo và thẩm định trình. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến các thành viên UBND tỉnh; tổng hợp, hoàn chỉnh nội dung trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Cụ thể các nội dung sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 (đợt 1).
2. Lập kế hoạch đầu tư công năm 2021.
3. Đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý (04 dự án: Cầu bắc qua sông Lợi Nông, Dự án Văn phòng làm việc một số cơ quan đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh, Hệ thống tưới Thanh Lam - Phú Đa, huyện Phú Vang).
4. Đề nghị điều chỉnh nội dung liên quan đến kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 (dự án Kè chống sạt lở các đoạn xung yếu thuộc hệ thống sông Hương)
5. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường mặt cắt 36m và đường mặt cắt 19,5m của Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B Đô thị mới An Vân Dương.

6. Đề nghị thông qua bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Điều chỉnh bổ sung dự án, công trình vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Đề nghị phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Đề nghị phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực phía Bắc trục Trung tâm Lăng Cô đến khu vực núi Giòn, xã Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. Sửa đổi khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích cố đô Huế.

11. Phê duyệt chủ trương đầu tư 02 dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 9, 10).

12. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (02 dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 9, 10)).

Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Thông báo này; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân tỉnh trước phiên họp Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ kế tiếp./.

Nơi nhận:

- Như thành phần họp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- VP: Lãnh đạo và các CV;
- Lưu: VT, KH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Ngọc Thọ